

Số: 29/TB-MTTQ-UB

An Giang, ngày 29 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2024

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2024, như sau:

I. TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN

1. Trong năm 2024, cử tri và Nhân dân phấn khởi, tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ và hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực, có hiệu quả của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 tiếp tục phát triển: Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 ước thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra, trong đó có 03 chỉ tiêu vượt, 11 chỉ tiêu đạt; Tổ chức thành công các hoạt động nhân Lễ kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 - 2024) được Nhân dân đồng tình và ủng hộ. Công tác vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, vận động hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 03 (Yagi)... được tổ chức triển khai đồng bộ, sâu rộng, huy động được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia; Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo, tạo niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân.

2. Cử tri và Nhân dân đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần gắn kết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Trong đó đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029, thể hiện rõ nét việc tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

3. Đội ngũ nhân sĩ trí thức bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được tham dự buổi Họp mặt đại biểu Trí thức, Văn nghệ sĩ, Việt kiều và Tình nguyện viên nước ngoài do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức trong năm 2024. Qua đây cho thấy sự quan tâm sắc của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đối với lĩnh vực Khoa học công nghệ, Giáo dục đào tạo, Văn hoá, Văn nghệ. Tôn vinh và tri ân đối với những cống hiến, đóng góp của đội ngũ Trí thức, Văn nghệ sĩ, Việt kiều và Tình nguyện viên nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang. Đây cũng là nguồn động lực to lớn để tiếp tục cổ vũ, động viên, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động của đội ngũ Trí thức, Văn nghệ sĩ, Việt kiều và Tình nguyện viên góp phần thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân nhận thấy việc triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là ở cơ sở; công tác giải quyết thủ tục hành chính cấp cơ sở liên quan đến đất đai còn chậm. Tình hình tệ nạn xã hội, tội phạm còn diễn biến phức tạp. Tình hình người dân thất nghiệp, người có công việc bấp bênh còn nhiều còn nhiều. Tệ nạn cờ bạc sử dụng công nghệ cao, tội phạm xâm hại trẻ em và cho vay lãi cao, lừa đảo qua mạng ¹.

Nhân dân trong tỉnh mong muốn Đảng bộ và chính quyền các cấp cần có những giải pháp, cơ chế, chính sách thiết thực, hiệu quả hơn, giải quyết những vấn đề trên để Nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân nói chung, đặc biệt quan tâm nhiều hơn đến khu vực nông thôn để kéo gần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị; Quan tâm, chăm lo hơn nữa đối với đội ngũ cán bộ hưu trí nhất là về tâm tư, tình cảm...

II. CÔNG TÁC MTTQ THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. MTTQ các cấp phát huy vai trò chủ trì, phối hợp trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền Trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 ².

¹ Một số người dân trước đây đi làm công nhân ở các tỉnh Bình Dương, TPHCM hiện này có chiều hướng trở về địa phương vì doanh nghiệp trả lương thấp, trong khi vật giá cao nên không đủ sống, có thể dự báo tỷ lệ người trong độ tuổi lao động không có việc làm trong thời gian tới tăng; Nhân dân đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dạy nghề hiện nay, trong đó lưu ý chất lượng dạy nghề ở Nông thôn

² Tuyên truyền, triển khai Luật Đất đai năm 2024 và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Phối hợp tuyên truyền các nội dung về Chương trình mục tiêu quốc gia, các cuộc vận động và phòng chống TNXH... Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

2. Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện tốt công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tham gia đóng góp ý kiến trên 200 văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo chương trình, đề án, dự án kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền cùng cấp; tổ chức tốt công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân³.

3. Hoạt động giám sát của MTTQ các cấp và các tổ chức Chính trị - Xã hội được triển khai thực hiện đảm theo kế hoạch đề ra, đi vào nền nếp, có chất lượng hiệu quả tốt. Trong năm 2024, hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức CT-XH đã giám sát 925 cuộc. Trong đó, cấp cấp tỉnh chủ trì giám sát 09 cuộc, cấp huyện và cấp xã giám sát 215 cuộc. Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn giám sát được 353 cuộc và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 348 cuộc.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức được 05 hội nghị phản biện và Hội thảo đóng góp dự thảo chính sách, pháp luật, nghị quyết HĐND các cấp; Các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 03 hội nghị; gửi lấy ý kiến đóng góp đối với 218 văn bản QPPL⁴.

4. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của Nhân dân được MTTQ tỉnh quan tâm thực hiện tốt, trong năm MTTQ các cấp tiếp 46 lượt công dân; tiếp nhận 29 đơn thư⁵.

5. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt. Tính đến ngày 29/11/2024, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tổng giá trị 309,3 tỷ đồng, trong đó, tiền mặt: trên 104,5 tỷ đồng và hiện vật ước tính quy ra tiền được 149,8 tỷ đồng. Từ số tiền vận động được, đã chi trên 277,326 tỷ đồng để hỗ trợ cho Nhân dân Cát mới 1.516 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 72 tỷ đồng; Sửa chữa 116 căn nhà, với số tiền 1,6 tỷ đồng; Thăm hỏi, tặng quà cho 321.863 lượt hộ nghèo; Trợ giúp khó khăn đột xuất 54.015 trường hợp; Trợ giúp học sinh học tập 12.234 em; Hỗ trợ khám bệnh 7.648 trường hợp và thực hiện chương trình an sinh xã hội khác gần 19,5

³ Hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đã phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế đơn, thư vượt cấp, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

⁴ Các ý kiến góp ý, phản biện xã hội được các cơ quan, ban ngành tiếp thu, chỉnh sửa, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, khả thi và hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

⁵ Tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp luật hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải ở cơ sở, tổ chức Hội thi truyền truyền pháp luật nhằm nâng cao nghiệp vụ, kiến thức cho hoà giải viên ở cơ sở. Tiếp tục hướng dẫn rà soát, kiện toàn đội ngũ hoà giải viên theo quy định của Luật Hoà giải ở cơ sở, thực hiện tốt công tác kiểm tra hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật và hoà giải cơ sở theo quy định.

tỷ đồng. Phối hợp tổ chức để các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm, chúc Tết và tặng 879 suất quà cho Trường ban công tác Mặt trận, tặng 420 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo tiêu biểu ở các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

6. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thường xuyên triển khai, thực hiện. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; theo dõi, phát hiện và tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, những thiếu sót của cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII)⁶.

III. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH.

1. Cử tri và Nhân dân đề nghị cán bộ lãnh đạo cần thường xuyên tiếp xúc và đối thoại với người dân, qua đó nắm bắt được những bức xúc từ cơ sở và kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh. Việc tổ chức các diễn đàn đối thoại công khai và minh bạch sẽ giúp người dân có cơ hội tham gia, góp ý và giám sát quá trình thực hiện các chính sách.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát cải cách hành chính, đảm bảo các thủ tục hành chính được thực hiện nhanh chóng, minh bạch và chính xác. Việc cải cách hành chính cần được đẩy mạnh, đảm bảo quy trình làm việc hiệu quả, minh bạch và nhanh chóng.

2. Đề nghị chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo nghề, đặc biệt là việc gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, định hướng khởi nghiệp cho học sinh. Đối với đội ngũ cán bộ giảng viên dạy nghề đề nghị tiếp tục nghiên cứu, cập nhật kịp thời các kiến thức mới, nhất là kiến thức về sửa chữa các thiết bị điện tử phục vụ trong nông nghiệp hiện nay để trang bị cho học sinh; Tiếp tục quan tâm kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, dạy nghề, nhất là ở nông thôn, cần có sự so sánh, đánh giá tỷ lệ học viên tìm được việc làm, tạo ra được thu nhập nhờ công tác đào tạo, dạy nghề so với học viên đã được đào tạo, dạy nghề để có sự định hướng tốt hơn trong công tác đào tạo tránh giàn trải, lãng phí.

3. Đề nghị ngành y tế tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ cán bộ y, bác sĩ cho trạm y tế, nhất là các Bác sĩ trực để hạn chế tình trạng khám bệnh nhân vượt

⁶. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng” theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật Đất đai 2024 tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trước và sau các kỳ họp, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân, được người dân tin tưởng.

tuyên; Đề nghị tiếp tục cải tiến quy trình khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi, trang bị thêm một số máy móc hiện đại để tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

4. Đề nghị ngành Công an tiếp tục duy trì tốt công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm như hiện nay nhằm hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn và số người chết do tai nạn giao thông xảy ra, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán 2025 sắp tới.

Trên đây là Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tham gia xây dựng chính quyền năm 2024./.

Nơi nhận:

- BTT.UBTWMTTQVN;
- Ban DC, GSPB MTTQVN;
- TT.TU, HĐND, UBND;
- Các Ban xây dựng Đảng;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các TC TV UBMTTQVN tỉnh;
- BTT.UBMTTQVN các huyện, tx, tp;
- Lưu: VT, DCPL.

**TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
CHỦ TỊCH**

Đặng Thị Hoa Rây